

NGHỊ LUẬN TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ VỀ CÂU NÓI CỦA NHÀ VĂN NỮ NGƯỜI PHÁP URSULA K. LE GUIN: “THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI NÀY LÀ THẤT BẠI CỦA NGƯỜI KHÁC”

1. Viết đoạn văn ngắn nghị luận về câu nói của nhà văn nữ người Pháp Ursula K. Le Guin: “Thành công của người này là thất bại của người khác”

Quá trình tiến hoá của xã hội loài người từ xưa tới nay luôn tuân theo những quy luật tự nhiên. Nhà văn nữ Ursula K Le Guin đã từng nói: “Thành công của người này là thất bại của người khác...” Cuộc sống quanh ta muôn màu muôn vẻ. Trong bức tranh sôi động đó luôn xen kẽ lẫn lộn những gam màu tối sáng khác nhau. Như chúng ta thấy rằng trên một đoạn đường giao thông, rất nhiều người tôn trọng luật đi đường nghiêm túc, song cũng không thiếu những cá nhân thường trực những hành vi vi phạm luật. Họ vượt đèn đỏ, đi vào đường ngược chiều và luôn để ý lực lượng kiểm tra giao thông. Mỗi lần thoát qua sự giám sát của lực lượng này, họ luôn tâm đắc và cho rằng mình đã thành công. Vậy thất bại ở đây là ai? Chắc chắn là những người tham gia giữ gìn trật tự giao thông và sau cùng là nền tảng pháp luật giao thông của toàn xã hội. Thành công của nhóm người này không thể là thành công của nhóm người khác. Bởi “thành công” là kết quả thắng lợi sau cùng như dự định sau khi ta đã trải qua một thời gian cố gắng và nỗ lực. “Thành công” và “thất bại” là hai tình trạng đối lập nhau. Đã có “thành công” thì phải có “thất bại”. Chúng ta chỉ có thể nhận biết người này “thành công” khi chúng ta thấy người kia “thất bại” và ngược lại, chúng ta chỉ có thể cảm thấy thấm thía nỗi đau “thất bại” khi chúng ta hối tiếc vì không thể “thành công”. Mọi việc luôn xảy ra và tiếp diễn theo đúng quy luật của nó. Thành công và thất bại của mọi người thường hoán đổi cho nhau và không thể có tình trạng tất cả mọi người cùng thành công một lúc. Xét trường hợp khác, trong lĩnh vực kinh doanh, khi người bán chào mời một món hàng, người mua ngã giá cho đến khi đạt được một thỏa thuận mà cả hai bên đều cảm thấy hợp lý. Nếu người bán đã bán món hàng đó cao hơn giá trị thật của món hàng thì họ đã thành công. Như vậy người chỉ có thể là người mua và ngược lại, nếu người mua có thể mua món hàng đúng với giá trị thật của món hàng thì họ đã thành công và người bán là người thua. Chúng ta không bao giờ biết rằng một điều mình làm có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác như thế nào. Dù chỉ là một lời nói vô tình, chúng ta đã có thể làm thay đổi một suy nghĩ, một hành động, một tính cách, một con người và cả sự thành công hay thất bại của người đó.

Tuy nhiên dù thành công hay thất bại, chúng ta cũng phải biết quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau để xã hội càng ngày càng văn minh tiến bộ hơn

2. Nghị luận về câu nói của nhà văn nữ người Pháp Ursula K. Le Guin: “Thành công của người này là thất bại của người khác”

Trong cuộc sống hằng ngày ,xã hội luôn không ngừng thay đổi ,có những con người nghị lực đã tự xây dựng nên cuộc sống ấm no,đã vun đắp ý chí ,tạo lập nên được thành công cho riêng mình .Đó là những con người cần cù ,tự lập ,rất đáng để ta noi theo ,học tập .Tuy nhiên ,cuộc sống với nhiều khó khăn và biến đổi ,không phải ai cũng đạt được thành công như mình mong muốn ,bên cạnh thành công của người này có khi là thất bại của người khác .Cũng bản khoăn về những vấn đề này ,nhà văn nữ người Pháp Ursula K.Le Guin đã từng nói : “Thành công của người này là thất bại của người khác .” .Câu nói này cho rằng thành công và thất bại của mọi người thường hoán đổi cho nhau và không thể có tình trạng tất cả mọi người đều thành công cùng một lúc .Vậy thế nào là thành công ,thế nào là thất bại ,và tại sao thành công của người này là thất bại của người khác ?

Thành công là gì ?Thành công có thể được hiểu qua nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Có người hiểu rằng thành công đích thực là đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp ,lại có bạn hiểu ngắn gọn rằng thành công là chỉ cần hoàn thành được những công việc mà mình đề ra. Theo em ,thành công bao gồm tất cả những tính chất trên ;không dừng lại ở đó ,thành công không chỉ đơn thuần là đạt được mục đích mà còn gồm cả nỗ lực và ý chí của chính bản thân mình .Thành công cũng giống như những khát khao bình dị trong cuộc sống ;như hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân ,không bao giờ đi lại bình thường được .Từ nhỏ ,cậu đã ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá .Sau bao nỗ lực ,cậu đã trở thành một cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ ,nhưng chưa bao giờ được chính thức ra sân .Với cậu ,đó đã là một thành công lớn ,sự thành công trong sự bèn bỉ và nghị lực của cậu bé đã giúp cậu theo đuổi ước mơ năm xưa .Vậy còn thất bại ?Nhiều người thường lầm hiểu cho rằng khi mình thất bại nghĩa là mình không có khả năng ,là mình không thể hoàn thành công việc được giao phó .Như những sĩ tử khi bước vào kỳ thi tú tài ,trong số họ ,không ít người đã từng thất bại trong kỳ thi trước ,thất bại đến với họ trong sự chủ quan ,tâm lý hay thậm chí lo sợ ,hồi hộp ;nhưng nhờ thất bại ,họ đã biết vượt qua ,biết phấn đấu nhờ đó đã đạt được kết quả cao trong kỳ thi .Vì thế ,thất bại không phải hoàn toàn tối nghĩa như ta thường nghĩ .Thất bại là cách học tập để chung sống với thành công ,thành công sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu không từ thất bại đi lên .Và từ thất bại con người mới có thể vươn lên ,mới biết sửa chữa sai lầm của mình. Vì vậy ,thất bại chẳng qua là bài học đi lên thành công .Câu nói của nhà văn nữ người

Pháp cũng thế, "thành công của người này là thất bại của người khác." là một lời tóm tắt phẩm chất, là dây nối mối liên quan giữa thành công và thất bại. "Thành công của người này là thất bại của người khác.", câu nói của bà phản ánh chân thật phần nào chân dung của cuộc sống "có kẻ thắng người thua" đó mới là chân lý, là những gì đang diễn ra xung quanh ta. Như trong cuộc thi tuyển chọn giọng hát, có người nhờ chất giọng tốt, phong cách cá tính, họ đã vượt qua và trở thành những ngôi sao sáng. Còn đối với những người còn lại, họ là những người thua cuộc, không phải do họ không cố gắng nỗ lực mà do họ không gặp may.

Cũng như thế, trong kỳ thi "Đường lên đỉnh Olympia", người thắng cuộc luôn được trao vòng nguyệt quế, được đứng cao trong niềm vinh quang, với những thí sinh khác, tuy không đạt được gì nhưng họ vẫn ra về trong sự vui mừng của gia đình. Điều đó cho thấy "Thành công của người này là thất bại của người khác" là một chân lý. Tuy nhiên thành công không dành cho những kẻ ỷ lại, sống nhờ vào thành công của người khác, sống như thế cũng sẽ khiến cho họ mãi là những kẻ thất bại, không bao giờ đạt được mục đích trong cuộc sống. Với những người không thành công, dẫu cho họ không gặp may mắn thuở ban đầu nhưng bằng nghị lực và ý chí thì họ cũng sẽ mang lại thành công cho riêng mình.

Người thất bại không có mục đích cụ thể cho cuộc sống, luôn tin rằng mọi thành công đều là kết quả của vận may và chỉ thật sự bắt tay vào việc khi có sự tác động từ bên ngoài tìm thấy khuyết điểm của mình ở người khác. Phát biểu ý kiến về mọi vấn đề mà họ chỉ biết chút ít hoặc hoàn toàn không có một chút kiến thức gì về chúng, chỉ nuôi dưỡng quan hệ với những ai mà từ đó họ sẽ có những thứ mà họ muốn. Người thất bại có trí tuệ hạn chế, sự vị kỷ chiến thắng lòng vị tha. Vì vậy họ tách khỏi những cơ hội thuận lợi và mối quan hệ thân thiện với xã hội, chỉ quan tâm đến bản thân với những nhu cầu trước mắt và bất chấp mọi thứ để thực hiện, không cần biết đó là điều tốt hay xấu.

Hai khái niệm đó cho thấy rằng giữa thành công và thất bại có khoảng cách rất mong manh, thành công của người này có thể là thất bại của người khác. Tuy nhiên còn phải tùy từng hoàn cảnh mới hiểu rõ câu nói của nhà văn Pháp Ursula K. Le Guin "Thành công của người này là thất bại của người khác" có hoàn toàn đúng hay không. Ở Asian Cup 2007 tổ chức ở Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Thái Lan, trong 4 nước đồng chủ nhà chỉ có Việt Nam lọt vào vòng tứ kết và cuối cùng để thất bại 0 - 2 trước IRAQ, tuy thất bại nhưng đối với nhiều người đó được coi là một sự thành công cho đội tuyển để ngày càng phát triển sau này. Nhắc đến vấn đề thành công hay thất bại chúng ta không thể quên nhắc đến Bill Gates một trong những người giàu nhất thế giới, ông đã từng thi rớt đại học đối với ông đó có thể là

một thất bại, nhưng ông biết vượt qua thất bại để đứng lên tạo lập và xây dựng Microsoft thành một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới.

Như vậy, câu nói của nhà văn nữ người Pháp Ursula K. Le Guin có thể đúng khi định nghĩa thành công và thất bại một cách tuyệt đối: người thành công là người đạt một mục tiêu mà những người thất bại không đạt được hoặc khi người thất bại không biết nắm lấy cơ hội để thành công mà để vuột mất vào tay người khác. Ngoài ra thành công và thất bại cũng chỉ là khái niệm nhất thời, có thể chỉ thành công trong một thời điểm nào đó nhưng sau đó lại gặp thất bại.

Câu nói của nhà văn nữ người Pháp như một lời động viên thiết tha, khuyên nhủ con người chớ nên vì thất bại mà từ bỏ mục đích, ước mơ mà mình theo đuổi. Câu nói cũng như lời nhắc nhở người đọc chớ nên sống trong thành công quá nhiều mà quên đi thất bại, nếu như có một lần thất bại thì chúng ta cũng coi nó như một lần bước lên nấc thang thành công. Thanh niên ngày nay luôn phải biết gắng mình xây dựng Tổ quốc đó còn là trách nhiệm chung của mỗi con người Việt Nam. Lời nói của nhà văn nữ người Pháp là một thông điệp giúp xây dựng nước ta ngày càng hoàn thiện hơn. Mọi người liệu có thành công được hay không? Đất nước ta có ngày tiến bộ được hay không? Điều đó sẽ không hoàn toàn chắc chắn nếu không nhờ câu nói của bà. Câu nói nhắc nhở mọi người phải không ngừng phấn đấu để đạt được mục đích. Đó cũng chính là lời dạy thiết tha của bà dành cho mọi người.

3. Bàn luận về câu nói của nhà văn nữ người Pháp Ursula K. Le Guin: “Thành công của người này là thất bại của người khác”

Trong cuộc sống hằng ngày, xã hội luôn không ngừng thay đổi, có những con người nghị lực đã tự xây dựng nên cuộc sống ấm no, đã vun đắp ý chí, tạo lập nên được thành công cho riêng mình. Đó là những con người cần cù, tự lập, rất đáng để ta noi theo, học tập. Tuy nhiên, cuộc sống với nhiều khó khăn và biến đổi, không phải ai cũng đạt được thành công như mình mong muốn, bên cạnh thành công của người này có khi là thất bại của người khác. Cũng bản khoăn về những vấn đề này, nhà văn nữ người Pháp Ursula K. Le Guin đã từng nói: “Thành công của người này là thất bại của người khác”. Câu nói này cho rằng thành công và thất bại của mọi người thường hoán đổi cho nhau và không thể có tình trạng tất cả mọi người đều thành công cùng một lúc. Vậy thế nào là thành công, thế nào là thất bại, và tại sao thành công của người này là thất bại của người khác?

Thành công là gì? Thành công có thể được hiểu qua nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Có người hiểu rằng thành công đích thực là đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp, lại có bạn hiểu

ngắn gọn rằng thành công là chỉ cần hoàn thành được những công việc mà mình đề ra. Theo em, thành công bao gồm tất cả những tính chất trên; không dừng lại ở đó, thành công không chỉ đơn thuần là đạt được mục đích mà còn gồm cả nỗ lực và ý chí của chính bản thân mình. Thành công cũng giống như những khát khao bình dị trong cuộc sống; như hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ, cậu đã ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực, cậu đã trở thành một cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ, nhưng chưa bao giờ được chính thức ra sân. Với cậu, đó đã là một thành công lớn, sự thành công trong sự bền bỉ và nghị lực của cậu bé đã giúp cậu theo đuổi ước mơ năm xưa. Vậy còn thất bại? Nhiều người thường lầm hiểu cho rằng khi mình thất bại nghĩa là mình không có khả năng, là mình không thể hoàn thành công việc được giao phó. Như những sĩ tử khi bước vào kỳ thi tú tài, trong số họ, không ít người đã từng thất bại trong kỳ thi trước, thất bại đến với họ trong sự chủ quan, tâm lý hay thậm chí lo sợ, hồi hộp; nhưng nhờ thất bại, họ đã biết vượt qua, biết phấn đấu nhờ đó đã đạt được kết quả cao trong kỳ thi. Vì thế, thất bại không phải hoàn toàn tối nghĩa như ta thường nghĩ. Thất bại là cách học tập để chung sống với thành công, thành công sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu không từ thất bại đi lên. Và từ thất bại con người mới có thể vươn lên, mới biết sửa chữa sai lầm của mình. Vì vậy, thất bại chẳng qua là bài học đi lên thành công. Câu nói của nhà văn nữ người Pháp cũng thế, "thành công của người này là thất bại của người khác" là một lời tóm tắt phẩm chất, là dây nối mối liên quan giữa thành công và thất bại. "Thành công của người này là thất bại của người khác", câu nói của bà phản ánh chân thật phần nào chân dung của cuộc sống "có kẻ thắng người thua" đó mới là chân lý, là những gì đang diễn ra xung quanh ta. Như trong cuộc thi tuyển chọn giọng hát, có người nhờ chất giọng tốt, phong cách cá tính, họ đã vượt qua và trở thành những ngôi sao sáng. Còn đối với những người còn lại, họ là những người thua cuộc, không phải do họ không cố gắng nỗ lực mà do họ không gặp may. Cũng như thế, trong kỳ thi "Đường lên đỉnh Olympia", người thắng cuộc luôn được trao vòng nguyệt quế, được đứng cao trong niềm vinh quang, với những thí sinh khác, tuy không đạt được gì nhưng họ vẫn ra về trong sự vui mừng của gia đình. Điều đó cho thấy "Thành công của người này là thất bại của người khác" là một chân lý. Tuy nhiên thành công không dành cho những kẻ ỷ lại, sống nhờ vào thành công của người khác, sống như thế cũng sẽ khiến cho họ mãi là những kẻ thất bại, không bao giờ đạt được mục đích trong cuộc sống. Với những người không thành công, dẫu cho họ không gặp may mắn thuở ban đầu nhưng bằng nghị lực và ý chí thì họ cũng sẽ mang lại thành công cho riêng mình.

Câu nói của nhà văn nữ người Pháp như một lời động viên thiết tha, khuyên nhủ con người chớ nên vì thất bại mà từ bỏ mục đích, ước mơ mà mình theo đuổi. Câu nói cũng như lời nhắc nhở người đọc chớ nên sống trong thành công quá nhiều mà quên đi thất bại, nếu như có một lần thất bại thì chúng ta cũng coi nó như một lần bước lên nấc thang thành công.

Thanh niên ngày nay phải luôn biết gắng mình để xây dựng Tổ Quốc, đó còn là trách nhiệm chung của mỗi con người Việt Nam. Lời nói của nhà văn nữ người Pháp là một thông điệp giúp xây dựng nước ta ngày càng hoàn thiện hơn. Mọi người liệu có thành công được hay không? Đất nước ta có ngày tiến bộ được hay không? Điều đó sẽ không hoàn toàn chắc chắn nếu không nhờ câu nói của bà. Câu nói nhắc nhở mọi người phải không ngừng phấn đấu để đạt được mục đích.